



ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๕๓๙๕

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ
สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยกำหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จึงได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอ
แนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การประเมินคุณลักษณะของบุคคล และการประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดสามารถสืบค้น
ได้ที่ www.personnel.moi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการเจ้าหน้าที่

โทร ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ (มท) ๕๐๓๘๑